

ไอ.ซี.ซี. โดยวาโก้ รุกตลาดชุดชั้นในวัยใส อัดกิจกรรม “วาโก้ บลูม แแดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์”



“วาโก้ บลูม แแดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์”

เฟ้นหาสาวน้อยวัยแรกรุ่งทีมแดนซ์คัฟเวอร์ ‘Say bloom’

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ “Bloom” ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กไทยกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งฝึกฝนด้านความเป็นทีมเวิร์ค จัดโครงการ “วาโก้ บลูม แแดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์” (Wacoal Bloom Dancing Contest) เฟ้นหาทีมแดนซ์คัฟเวอร์ในเพลง ‘Say bloom’ เปิดโอกาสให้สาวน้อยวัยแรกรุ่ง โชว์ความสามารถด้านการเต้นคัฟเวอร์เป็นทีม ซึ่งรางวัลทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 30,000 บาท

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร บจก.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเปิดเผยว่า “หลังจากที่เราได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “Wacoal Bloom” (วาโก้ บลูม) และได้กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางแบรนด์วาโก้จึงเกิดไอเดียต้องการให้ “วาโก้ บลูม” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิด(Brand Friendly) กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กวัยเริ่มสาว จึงได้จัดโครงการประกวดเต้น “วาโก้ บลูม แแดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์” (Wacoal Bloom Dancing Contest) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ มีความกล้าแสดงออกผ่านการเต้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์และโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชน

สำหรับกติกาการแข่งขัน คือ เปิดรับสมัครสาวน้อยวัยแรกรุ่งอายุระหว่าง 8-15 ปี ที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่วมเข้าประกวด ทีมละ 4 คน เพื่อเต้นคัฟเวอร์ในเพลง ‘Say bloom’ ซึ่งมีทำได้น่ารักๆ จาก Bloom Gang ของ 4 สาว 4 คาแรคเตอร์ที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งทีมผู้สมัครสามารถออกแบบท่าเต้นเพิ่มเติมได้ตามต้องการ และส่งคลิปวิดีโอพร้อมรายละเอียดผู้เข้าสมัครมาที่เพจ www.facebook.com/Wacoal_bloom จากนั้นทางกรรมการจะทำการคัดเลือกจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อร่วมเวิร์คชอปเรียนรู้เทคนิคการเต้นกับ ครูอู๋ เปรมจิตต์ อำนวยการผลิต ผู้ออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินดังมากมาย จากสถาบัน D Dance Thailand โดย 10 ทีมสุดท้ายจะทำการแข่งขันในรอบตัดสิน สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันมี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท การแข่งขันจะจัดขึ้นภายในงานสทกรุปเอ็กโปร์ต แอนด์ เทเรด เอ็กซิซิชั่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน เน้นความพร้อมเพรียง ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมายของท่าเต้น ความน่าสนใจ เน้นความเหมาะสมของท่าเต้นที่สนุกสนานและมีความสามารถสมวัย”

นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน

สามารถสมัครออนไลน์และส่งคลิปวิดีโอพร้อมรายละเอียดผู้แข่งขันโดยอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ <https://www.facebook.com/wacoalbloom> ตั้งแต่วันที่ – 19 มิถุนายน 2560 โดยการแข่งขันรอบแรกจะทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายและประกาศผลรอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันในรอบตัดสินชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. ในงานสทกรูปเอ็กพอร์ต แอนด์ เทรด เอ็กซิبيชั่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Wacoal Call Center โทร 02-296-9979 โดยสามารถดาวน์โหลดเอ็มวีเพลง “Say Bloom” ได้ที่คลิก www.wacoal.co.th หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเพลง “Say Bloom” ได้แล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com